



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
29 ธันวาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 29 ธ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,575 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,217,287 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,695 ราย รักษาหายสะสม 2,162,138 ราย ยังรักษาอยู่ 33,502 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 17 ราย เสียชีวิตสะสม 21,647 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 283,136,492 ราย เสียชีวิต 5,430,193 ราย รักษาหาย 251,748,607 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ฟิลิปปินส์ ประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น หยอดแกลงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน เริ่ม 1 ม.ค. 65 อินโดนีเซีย พบติดโอมิครอนในประเทศรายแรก ฝรั่งเศส ส่งคุมเข้มโควิดหลังปีใหม่ 3 สัปดาห์ สหราชอาณาจักรรับมือเรสต์ อนุมัติวัคซีนโควิดแบบโปรตีนเบสของ "ซิโนฟาร์ม" เป็นกรณีฉุกเฉิน สหรัฐฯ ลดเวลาพักตัวผู้ป่วยโควิด 19 เหลือ 5 วัน ด้าน ออสเตรเลีย แนะนำแพ็คเกจวัคซีนไม่สามารถใช้ร่วมกับยาบางชนิด พร้อมเตือนโอมิครอนเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในสหรัฐฯ แล้ว ฝรั่งเศส ให้ WFH มากขึ้น อังกฤษ พบผู้ป่วยสะสมเกิน 12 ล้านราย ไต้หวัน ประกาศขยายระยะเวลาการแจ้งเตือนโรคโควิด 19 ระดับ 2 ออกไปอีกสองสัปดาห์ จนถึง 10 ม.ค. 65

ประเด็นสำคัญ

1. สายพันธุ์โอมิครอนในไทย

สื่อที่น่าสนใจ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (thaipbs) ทีวีช่อง 3

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยจากการเฝ้าระวังระหว่างวันที่ 24-26 ธ.ค. ที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อจำนวน 698 คน พบว่าเป็นสายพันธุ์เดลตา 387 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 สายพันธุ์โอมิครอน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 และสายพันธุ์อัลฟา 2 คนคิดเป็นร้อยละ 0.3 แพร่ระบาดไปแล้ว 14 จังหวัดทั่วประเทศ ล่าสุดข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการพบการติดเชื้อโอมิครอนกระจายไปแล้ว 20 จังหวัด โดยที่ จ.เชียงใหม่และบุรีรัมย์ รอยืนยันผลตรวจซ้ำจากกรมวิทย์ฯ สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศ พบที่ จ.ลำพูน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี ซึ่งทั้ง 5 จังหวัดเป็นคลัสเตอร์เดียวกัน รวม 135 คน และกำลังตรวจยืนยันอีก 97 ตัวอย่าง นอกจากนี้ยังพบที่ จ.สุรินทร์ ภูเก็ต กระบี่ ปัตตานี และกทม. ซึ่งทั้งหมดมีประวัติเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศ ข้อมูลปัจจุบันค่อนข้างชัดเจนว่า เชื้อโอมิครอนแพร่เร็วแต่ไม่รุนแรง จึงไม่ควรตระหนกมากเกินไป

สื่อที่น่าสนใจ : เว็บไซต์คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, ch7

- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย 8 อาการโควิดโอมิครอนในประเทศไทยในผู้ป่วย 41 ราย ที่พบมากที่สุดคือ ไอ 54 % เจ็บคอ 37 % มีไข้ 29 % ปวดกล้ามเนื้อ 15 % มีน้ำมูก 12 % ปวดศีรษะ 10 % หายใจลำบาก 5 % และได้กลิ่นลดลงมีเพียง 2 %

สื่อที่น่าสนใจ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

- เพจ "กรมควบคุมโรค" โพสต์ให้ข้อมูลว่า หน้ากากผ้าทั่วไปไม่สามารถป้องกันโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนได้ แนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบ 3 ชั้นแทน และสามารถสวมหน้ากากผ้าทับหน้าากอนามัยได้

สื่อที่น่าสนใจ : เว็บไซต์มติชน

- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุ ไม่ช้าก็เร็วคนไทยก็ติดโอมิครอนขึ้นอยู่กับ 1.ระยะเวลาหลังได้วัคซีน เมื่อพ้น 3 เดือนไปแล้วประสิทธิภาพจะตกลงเหลือ 40% ตามข้อมูลของ Pf 2.ถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนแม้เคยติดเชื้อโควิด 19 ก็ติดเชื้อโอมิครอนได้ 3.การฉีดกระตุ้นขณะนี้เป็นการหวังให้ไม่มีการติดเชื้อจำนวนมากทันทีทันใด 4.คนที่ได้รับวัคซีนอาการจะอ่อนหนักเป็นเบาขึ้นกับระบบภูมิคุ้มกันยังมีอยู่หรือไม่ 5.เมื่อวัคซีนด้อยประสิทธิภาพลงอย่างมาก วิธีการฉีดต้องทำให้มีผลแทรกซ้อนน้อยที่สุดโดยการฉีดเข้าชั้นผิวหนัง และ 6.ยาที่จะใช้รักษาตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อมีการติดเชื้อจำเป็นและสำคัญ พอกันหรืออาจจะมากกว่าวัคซีน

สื่อที่น่าสนใจ : เว็บไซต์ (infoquest, mcot)

- นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยพบโอมิครอนอยู่ที่ 6.5% แต่เชื่อว่าหลังปีใหม่โควิดระบาดระลอก 5 แน่ หาก ปชช.ไม่ร่วมมือ แนะนำเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3

2. เน้นย้ำมาตรการช่วงเทศกาลปีใหม่

สื่อที่น่าสนใจ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, สวท., INN, ch7) ทีวีทุกช่อง

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. แกลงข่าว ธรณรงค์ลุดดีเหตุปีใหม่ 2565 เน้นมาตรการ ไม่เมา สวมหมวก ใส่แมสก์ เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, สวท., INN, pptvhd36) ทีวีทุกช่อง</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. คาด 2 สัปดาห์หลังปีใหม่จะเห็นยอดผู้ป่วยโควิด 19 ทราบจำนวนการติดเชื้อและพบฉกาศ์คนที่เกิดขึ้น ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเคร่งครัด เพื่อให้เกิดการแพร่ระบาดน้อยที่สุด และพยายามไม่ให้เกิดทบทวนความรู้สึกรู้ประชาชน แต่ต้องยอมรับว่ากิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ คงหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดได้ยากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ เตือนปีใหม่เที่ยวปลอดภัย ขอทุกคนโชว์เอกสารใบรับรองฉีดวัคซีน เพราะจะมีการตรวจ ทั้งการเดินทางตั้งแต่การขึ้นเครื่องบิน ร้านอาหาร และขอให้ไปฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อให้มีระบบการลงทะเบียนบันทึกที่ถูกต้องและนำไปใช้อ้างอิงได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thailandplus</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ แบบรวมกลุ่มญาติ หรือกลุ่มเพื่อนด้วยพาหนะคันเดียวกัน ต้องปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด หากไม่สวมหน้ากาก พุดคุย กินอาหารบนรถ และมีระบบระบายอากาศไม่ดี เสี่ยงโควิด 19 ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการ</p> <p>- กรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชนตรวจ ATK ฟรี ที่สถานีหมอชิต สถานีหัวลำโพง คัดกรองก่อนและหลังเดินทางช่วงปีใหม่ เริ่มวันนี้ - 3 ม.ค. 65</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ว่า ยืนยันยังคงมีการจัดกิจกรรมอยู่เหมือนเดิม มีแค่ในส่วนการจัดงานของหน่วยงาน กทม. ที่ยกเลิก และมีในรูปแบบออนไลน์ด้วย</p> <p>3. มาตรการ WFH หลังปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า มาตรการควบคุมโควิด 19 หลังปีใหม่ เบื้องต้นมีข้อเสนอให้ WFH เป็นเวลา 1 สัปดาห์หลังกลับจากปีใหม่ หรือจำกัดการทำงานโดยแบ่งเป็นช่วงเวลา ซึ่งความเห็นเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ดี หากทำได้ก็จะเกิดความปลอดภัยมากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, bangkokbiznews, thaipbs, infoquest, js100,)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า สธ. ได้เสนอมาตรการ WFH โดยหลังวันที่ 4 ม.ค. 65 จะนำมาตรการมาประเมินอีกครั้ง ย้ำการ WFH จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อได้ เป็นสิ่งที่ทำได้เลย โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ อยากให้ทำงานที่บ้านให้มากที่สุด และหากเอกชนทำตามจะเป็นประโยชน์มาก จึงขอความร่วมมือให้ WFH มากที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า การประกาศเตือนภัยระดับ 3 ที่ระบุว่า ขอให้ WFH ที่ผ่านไม่ได้เป็นการบังคับ ศบค. สั่งการเฉพาะสถานที่ราชการเท่านั้น ซึ่งเอกชนหลายแห่งให้ความร่วมมือดีมาก พิสูจน์แล้วว่า 1.ลดค่าใช้จ่าย 2.ทำงานได้มากขึ้น จึงมีนโยบาย WFH แม้ไม่มีการแพร่โรคโควิด 19 ดังนั้นหลังปีใหม่จึงขอความร่วมมือ WFH ต่อหากทำได้ ทั้งนี้ ปลายเดือน ม.ค. 65 วัคซีนรุ่นใหม่ ยาใหม่ รวมถึงยาแพ็คเกจโควิด น่าจะเข้ามาสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อย ๆ</p> <p>4. วัคซีนเข็มกระตุ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติ, mco, acnews, nationtv, thailandplus, chiangmainews</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ประเด็นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ตามที่ รมว.สธ. ประกาศนโยบายว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็มแล้วเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป สามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ ซึ่งเดือน ธ.ค. เป็นการฉีดเข็มกระตุ้นในผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มในช่วงเดือน ส.ค. ส่วนผู้ที่ฉีดครบในช่วงเดือน ต.ค. จะกระตุ้นในเดือน ม.ค. 65 ซึ่งรพ.หลายแห่ง หลายจังหวัดส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนแล้ว ส่วนระบบหมอพร้อม ทาง รพ. จะบันทึกข้อมูลเข้าระบบเพื่อให้แจ้งประชาชนไปรับวัคซีนด้วย โดยจะนับเดือนที่ฉีดครบเป็นเข็มสุดท้ายที่ฉีดห่างออกไป 3 เดือน ทุกสูตร โดยการฉีดตามสูตรจะดูเป็นเข็มคู่กัน 2 เข็ม เรียงลำดับจากเชื้อตาย ไวรัสเวกเตอร์ และ mRNA เช่น เข็มที่ 1 AZ เข็มที่ 2 Pf เข็มต่อไปก็จะเป็น Pf หรือคนที่รับเข็มที่ 1 SV เข็มที่ 2 AZ เข็มต่อไปคือ AZ เป็นต้น</p> <p>5. รายงานผู้ติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ch7, nationtv)</p> <p>- ตรง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52 ราย มีผู้เสียชีวิตโควิดโอมิครอน 1 ราย เป็นพระ 1 รูป นั่งเครื่องบินลำเดียวกับชาวอิตาลี ที่ได้รับการยืนยันติดโอมิครอนใน จ.สงขลา สสจ.กระบี่ เผยพบนักท่องเที่ยวติดเชื้อโอมิครอนแล้ว 3 ราย เผื่อระวังอีก 200 ราย ด้านจังหวัดเดินทางจัดงานเทศกาลอ่าวนาง ปิซ เฟสติวัล กระบี่ 30 ธ.ค.64 - 1 ม.ค.65 กาฬสินธุ์ สสจ. ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโอมิครอนจากคลังสเตอร์สามิ-ภรรยา กลับจากเบลเยียมต่อเนื่อง ล่าสุดยืนยันติดโอมิครอนแล้ว 66 ราย รอผล 85 ราย</p>	
--	--

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ร้อยเอ็ด พบคลัสเตอร์ร้านอาหาร ติดเชื้อแล้ว 17 ราย เป็นพนักงาน นักดนตรี ดีเจ ผู้เข้าใช้บริการและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สสจ. อุบลฯ สั่งปิดสถานบันเทิง 7 วัน หลังพบคลัสเตอร์รอบ 2 ติดเชื้อ 19 คน เชียงใหม่ สั่งปิดวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง 8 วัน หลังพบพระและสามเณรติดเชื้อรวม 7 รูป</p> <p>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, newtv, thailandplus, acnews, nationtv, pptvhd36, chiangmainews)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย ขณะนี้ทั่วประเทศมีเตียงประมาณ 1 แสนเตียง แบ่งระดับเตียงตามความรุนแรงใหม่ คือ เตียงระดับ 1 ไม่ใช้ออกซิเจน เตียงระดับ 2 แบ่งเป็นใช้ออกซิเจนโลว์โฟลว์ และใช้ออกซิเจนไฮโฟลว์ สำหรับผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบมาก และเตียงระดับ 3 ใส่ท่อกับเครื่องช่วยหายใจ โดยเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักที่ต้องใช้เครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์และเครื่องช่วยหายใจ มีรองรับผู้ป่วยทั่วประเทศได้ 11,000 เตียง หากประมาณการณ์ผู้ป่วยอาการหนักจะนอน รพ. 14 วัน มีเตียงรองรับ 785 คนต่อวัน และหากสถานการณ์โควิดเป็นไปตามที่ทำหากทัศน์ไว้จะพบผู้ป่วย 30,000 คน คาดว่ามีเตียงรองรับได้ และยังเพิ่มเตียงได้อีก ส่วนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก 1,760 เตียง หากประมาณการณ์นอนโรงพยาบาล 14 วันเช่นกัน จะมีเตียงรองรับ 125 คนต่อวัน จึงคาดว่าจำนวนเตียงยังคงรองรับไหว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, infoquest</p> <p>- WHO เผยแพร่ผลวิจัยวัคซีน 'สูตรไขว้ เข็ม 3' ของศิริราช ลงพิมพ์ Interim recommendations for heterologous COVID-19 vaccine schedules ใน Interim guidance โดยเป็นคำแนะนำเบื้องต้นในการฉีดวัคซีนโควิด 19 สูตรไขว้ ทั้งการใช้วัคซีนต่างชนิดกันในเข็มที่สอง หรือเป็นวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเข็มที่ 3 โดยอ้างอิงเอกสารการศึกษาจากทั่วโลก รวมถึงข้อมูลการศึกษาวินิจฉัยของประเทศไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- ศธ. เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนเด็ก 5-11 ขวบกว่า 5 ล้านคน ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจจำนวน นร. ส่วนเรื่องกำหนดวันฉีด ต้องรอทาง สธ. จัดสรรวัคซีนลงมาก่อน</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>มอแบนสายตา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., mcot, thaigov., js100, chiangmainews, ch7, thailandplus, acnews)</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.ก.กลาโหม พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รองนายกฯ และรมว.สธ และดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เยี่ยมชมนิทรรศการเด็กไทยสายตาดิจิทัลชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ศึกษา ที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมมอบแว่นสายตาให้ตัวแทนนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติเดือนมกราคม 2565 ตามแนวทางขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดิจิทัลได้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสธ. และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ให้อนามัยของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ตรวจสอบคัดกรองสายต่านักเรียนชั้นป. 1 ทุกคน นักเรียนที่สายตาดผิดปกติให้ได้รับแว่นสายตา</p>	-
<p>ภาวะน้ำคั่งในสมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยอาการภาวะน้ำคั่งในสมองเกิดจากความไม่สมดุล และการดูดซึมของน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง ส่งผลให้มีการขยายขนาดของโพรงสมอง สาเหตุจากเนื้องอกเส้นเลือดบางชนิด หรือมีการอุดตันทางเดินน้ำไขสันหลัง หากมีปัญหาในการเดิน/การทรงตัว ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ มีปัญหาในการจำ และตอบสนองช้าลง หรือในเด็กเล็กศีรษะโตขึ้นเรื่อยๆ ควรรีบพบแพทย์</p>	-
<p>กระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด)</p> <p>- ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ รักษาการ ผอ.กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อัย. กล่าวในหัวข้อ "ผลิตภัณฑ์จากกระท่อม นำเข้าส่งออกกับ อัย." ว่า กรณีการใช้พืชกระท่อมในครัวเรือนไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์ จะไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมาย สามารถใช้ได้เลย แต่หากใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่น นำมาแปรรูปต่างๆ จะถูกกำกับโดยพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ซึ่ง อัย.ดูแลอยู่ในส่วนของการนำผงบดไปผสมอาหารหรือขนมปัง หรือใช้เป็นท็อปปิ้งอาหาร ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522</p>	
<p>อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)</p> <p>- สสส. เล็งเห็นถึงปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยสูงเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนและเป็นอันดับที่ 9 ของโลก เพื่อ ลด บาด เจ็บ ล้ม ตาย สร้างความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้ขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่าย วางรากฐานขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านยุทธศาสตร์ ไตรพลังทั้ง พลังความรู้ พลังสังคม และพลังนโยบาย โดยการ</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สร้างค่านิยม กระแสสังคม และวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ผ่านการรณรงค์ รวมถึงเป็นสื่อกลางถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางไปสู่ระดับภูมิภาค

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel